



หลักสูตรปริญญาตรีใหม่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะสร้างนักคิดให้กลายเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคม

คำถามคลาสสิกที่ต่อท้ายด้วยเครื่องหมายปริศนีย์ตัวใหญ่ๆ ในใจของคนรุ่นใหม่คือ 'เรียนจบแล้วจะทำงานอะไร?' หลายคนไม่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก เพราะเชื่อว่า ถ้าทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจะต้องเป็นงานที่เหนื่อยและมีรายได้น้อย แต่หลังจากได้คุยกับแคว-วิริยา วิจิตรวาทการ ผู้ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเพื่อสังคมหรือ GLab และ Stephane P. Rousseau ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม ผู้อยู่เบื้องหลังหลักสูตรปริญญาตรีใหม่เอี่ยม BA in Global Studies and Social Entrepreneurship แห่งแรกในไทยและเอเชีย ซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราก็เปลี่ยนความเชื่อเดิมไปอย่างสิ้นเชิง 5 คำตอบนี้จะตอบคำถามว่าหลักสูตรใหม่นี้จะเป็นความหวังและทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังอยากเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไรบ้าง

ทำไมถึงต้องมีหลักสูตรปริญญาตรีที่ว่าด้วยผู้ประกอบการสังคมขึ้นในไทย

"เราคิดว่า การศึกษาไทยวันนี้ยังไม่ตอบโจทย์ให้นักศึกษาเข้าใจว่าการแก้ปัญหาสังคมสามารถเป็นอาชีพได้ ทั้งๆ ที่เรื่องผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวโน้มที่ทุกบริษัทกำลังให้ความสำคัญและคุณค่า ทุกวันนี้บริษัทที่ไม่คำนึงถึงสังคมจะถูกแบนจากผู้บริโภคได้ง่ายมาก ถึงเวลาที่เราน่าจะสร้างนักคิด นักแก้ปัญหา นักวิเคราะห์ ที่มองเรื่องเชิงโครงสร้าง มองปัญหาที่ต้นเหตุ และทำงานกับหลายๆ องค์กรได้ ปริญญาตรีสาขาวิชาโลกคดีศึกษา และการประกอบการสังคมเป็นหลักสูตรนานาชาติ อาจารย์ที่มาสอนมีทั้งอินเดีย ออสเตรเลีย อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม อเมริกา อังกฤษ และมีประสบการณ์ทำงานจากองค์กรนานาชาติ อาทิ องค์กรสหประชาชาติ United Nations (UN) องค์กรอนามัยโลก World Health Organization (WHO) และ ธนาคารโลก World Bank เพราะเรามองไปในระดับโลก เราต้องสร้างนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่จะมารับมือกับสภาพของโลกในตอนนี่"

ใครเหมาะที่จะเรียนหลักสูตรนี้

"เราได้ออกไปคุยกับบริษัทต่างๆ ไม่มีใครพูดเลยว่าอยากได้เด็กที่เก่งศาสตร์อะไร แต่อยากได้เด็กที่เป็นนักคิด มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็น สื่อสารรู้เรื่อง คิดเป็น ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเรียนจบอะไรมา แต่อยู่ที่ทักษะของคุณที่ออกมาคืออะไร เราจึงพยายามสร้างเด็กกลุ่มนี้ เรามองเด็กที่ขบถลงมือทำ ชอบทำกิจกรรม เด็กที่เห็นรถติดก็อยากลงมาทำอะไรสักอย่าง เด็กที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศหรือโลก หลักสูตรนี้จะสนับสนุนให้เขาทำได้อีกกว่าที่เขาทำได้อีก และเราจะช่วยสร้างทักษะที่ให้ความยั่งยืนทั้งทางการทำงานและอาชีพ"



เชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลก ผู้ปกครองและผู้สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปร่วมงาน OPEN HOUSE ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ที่ TK Park ห้อง Theater Room ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ 13.00 - 14.30 และ 14.30 - 16.00 น. ติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/GSSEThammasat

คนรุ่นใหม่ que เลือกเรียนหลักสูตรนี้จะได้อะไรติดตัวไปบ้าง

"ได้ลงพื้นที่ไปจับปัญหาจริง ทำจริง ได้เจออาจารย์ที่มีมุมมองระดับโลก เราใช้การเรียนแบบ flip classroom คือให้เด็กไปอ่านทฤษฎีที่บ้าน การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ พูดคุยกันด้วยเหตุผล ทำกิจกรรม เล่นเกม เพื่อพิสูจน์ว่าเด็กเข้าใจสิ่งที่เขาอ่านมากแค่ไหน ไม่ใช่แค่การเลกเชอร์ที่ป้อนความรู้อย่างเดียว มันสนุกมาก เราจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเรียนให้เป็นตัวของตัวเอง ตู้ออกไปเลยว่า เขาอยากทำอะไร ควรจะพัฒนาไปทางไหน ไปทำงานในองค์กรไหนได้บ้าง พอจบมาเชื่อว่าเขาน่าจะมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงระบบเชิงโครงสร้าง มันไม่ใช่แค่การทำ CSR แต่จะเข้าไปเปลี่ยนทั้งบริษัท"

เรียนจบแล้วไปไหนได้บ้าง

"หลายคนเข้าใจผิดว่าจบที่นี้แล้วต้องทำงานด้าน CSR เท่านั้น แต่ไม่จำเป็นเลย เรามองตลาดงานกว้างกว่าแค่เมืองไทย อยากเป็นอะไร อยากทำอะไรก็ได้เลย มีหน่วยงานที่ทำเพื่อสังคม เยอะมาก เรามองว่า เราจะไปอยู่ในบริษัทที่ core business ทำ social impact หรือจะสร้างบริษัทเพื่อสังคมก็ได้ ตอนนีบริษัทใหญ่ๆ กำลังทำห่วยกับการที่จะหาคนเก่งเข้ามาทำงานตรงนี้ นี่เป็นอาชีพที่ได้ทั้งความสุข สนุก เงิน และสังคม เป็นเวลาที่ทุกอย่างกำลังมาแล้ว สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สสจ.) และมูลนิธิสร้างสรรคเพื่อสังคมอชก้า ประเทศไทย (Ashoka Thailand) ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนก็มาสนับสนุนหลักสูตรนี้มากและมีตลาดงานรองรับทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศจำนวนมาก สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องงานและการเรียนต่อหลังจากจบหลักสูตรได้ที่ <http://www.sgs.tu.ac.th/undergraduateprogram>"

นอกจากทักษะ ความรู้ อะไรคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่จะได้ติดตัวกลับไปจากหลักสูตรนี้

"โอกาส พวกเขาจะได้ทำงานจริง เจอคน เจอเครือข่าย ที่สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จได้ ในอนาคต อีกอย่างคือเราเชื่อว่าช่วงที่ตนจะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือช่วงเรียนมหาวิทยาลัย เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาหลักสูตรนี้จะเจอแรงผลักดันของชีวิต ได้ค้นพบตัวเองจริงๆ ว่าชอบอะไร เราเชื่อว่าทุกคนอยากทำสิ่งที่ดี แต่บางทีถูกครอบงำไว้ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ของชีวิต อยากให้เด็กที่เข้ามา มีความกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆ ชีวิตจะได้คุ้มค่า พยายามให้เด็กเหล่านี้ไปถึงจุดที่อยากได้ แล้วสุดท้ายปลายทางนอกจากตัวพวกเขาเองที่ได้ สังคมก็ได้ด้วย"

คำตอบทั้ง 5 ข้อนี้เป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้น สำหรับคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจอยากเปลี่ยนแปลงโลกและมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังมองหาเด็ก ม.6 นักเปลี่ยนแปลงที่จะมาเป็นนักศึกษารุ่นแรก ซึ่งจะเปิดเทอมในเดือนสิงหาคม โดยเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2557 (เปิดรับจนกว่าจำนวนนักศึกษาที่ทักษะเหมาะกับหลักสูตรครบ) สมัคร online ได้ที่ www.sgs.tu.ac.th หากมีคำถามสามารถติดต่อมาได้ที่ 02-564-3089 (-91) ext.77057

